

องค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา/ว๑๓๒๖
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๑๓๐๖
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ในงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อนำไปใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บเอกสารและการบริหารการจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯ และแบบตอบรับเข้าร่วมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ในงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อนำไปใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บเอกสารและการบริหารการจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของงานจัดเก็บรายได้ซึ่งมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๗ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโคราชไฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒ - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงแรมวีวีช จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดท่าน ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ และให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตามวันเวลาสถานที่ต่อไป ทั้งนี้ บุคลากรท้องถิ่นสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๓

E-Mail: Ciet.buu@hotmail.com